



ที่ ศธ ๐๕๕๕ / ว.๔๒๑

คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
๗๖๐๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

**เรื่อง** ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ ๓

**เรียน**

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** ๑.กำหนดการหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) และวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) รุ่นที่ ๓  
๒.ใบสมัครการอบรม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติของประเทศในขณะนี้และต่อไป ๒๐ ปี ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเศรษฐกิจและสังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ หรือ biobased economy ทั้งนี้เนื่องประเทศไทยสมบูรณ์ด้วยฐานทรัพยากรชีวภาพซึ่งสามารถพัฒนาเป็นยาและสร้างมูลค่าได้ กับทั้งแนวโน้มความต้องการยาที่ทำจากสารที่ได้จากธรรมชาติและพืชสมุนไพรเพิ่มสูงขึ้นในขอบเขตทั่วโลก โดยเฉพาะการใช้ยาจากกัญชาเพื่อบรรเทาการปวดลดการชัก แก้กลิ้นไส้อาเจียน และมีการวัดผลทางคลินิกและขึ้นทะเบียนตำรับยาในหลายประเทศแล้ว สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ผ่านร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีการปรับสถานะของกัญชาจากที่เป็นพืชเสพติดประเภทที่ ๕ ไปในทิศทางที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และดูแลความเจ็บป่วย ขณะนี้ สนช.ได้ผ่านวาระที่ ๑ คือรับหลักการแล้ว กฎหมายดังกล่าวจึงอยู่ในวาระที่ ๒ และที่ ๓ ของสภา ในขณะที่เดียวกันสังคมไทยกำลังเผชิญกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคที่รักษาให้หายได้ยาก เช่นโรคมะเร็งระยะท้าย โรคไตวายเรื้อรัง โรคสมองและประสาทส่วนกลาง โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน ฯลฯ ซึ่งในการรักษาดังกล่าวหากใช้ยาฐานชีวภาพ เช่น ยาแผนปัจจุบันจากสมุนไพร ยาแผนไทย ฯ จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ด้วยกัญชาเป็นพืชที่เข้าตำรับยาสมุนไพรของไทยมาช้านานหลายร้อยปี หากได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเทียบกับยานำเข้า และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เห็นความสำคัญในประเด็นนี้ จึงร่วมกับสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร การแพทย์แคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Medicine) รุ่นที่ ๓ ให้แก่แพทย์ พยาบาล แพทย์แผนไทย บุคลากรการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย (Cannabis Science for research) สำหรับนักวิชาการด้านการเกษตร นักวิชาการสาขาอื่น และผู้เกี่ยวข้องสนใจ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามกำหนดการซึ่งท่านสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากราชการตามระเบียบกระทรวงการโดยคลังเมื่อได้รับอนุมัติเข้าอบรมจากหน่วยราชการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะได้มีโควตา เว้นค่าลงทะเบียน สำหรับท่านและบุคลากรของท่านหากหน่วยงานใด/บุคคลใดประสงค์ขอเว้นค่าลงทะเบียน สามารถทำได้โดยมีหนังสือถึงสมาคมส่งมาที่ email: cannabinoidcourse@gmail.com / line ID : NINJA ๑๐๒๐ และสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ได้ที่ <http://nurse.pbru.ac.th/conferences> ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ณัททวิ ศิริรัตน์)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์